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รายงานการประชุมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 2/2564 
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ Cloud Zoom Meeting 
**************************** 

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. ผศ.อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ผศ.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
3. 
4. 

ผศ.น้อมจิตต์ 
นางสาวสุวิจักขณ์ 

แก้วไทย อันเดร 
ห่านศรีวิจิตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

5. ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล อาจารย์ประจ า 
6. ผศ.สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์ประจ า 
7. ผศ.จรูญ บุญน า อาจารย์ประจ า 
8. ผศ.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจ า 
9. ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ประจ า 

10. ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล อาจารย์ประจ า 
11. ผศ.ว่าที่ร.ต.ปรีชา มุณีศรี อาจารย์ประจ า 
12. ผศ.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล อาจารย์ประจ า 
13. ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ อาจารย์ประจ า 
14. ผศ.พูลทรัพย์ อินทรสังข์ อาจารย์ประจ า 
15. นายศรีอุบล ทองประดิษฐ์  อาจารย์ประจ า 
16. 
17. 

ผศ.ธณิกานต์ 
นางสุธาสินี 

ธรสินธุ ์
ทองนอก 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ า 

18. ผศ.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล อาจารย์ประจ า 
19. นางดวงชีวัน มนตราลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

    
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม  
1. ผศ.เสาวณีย์ ชัยเพชร อาจารย์ประจ า ติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ประธานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์  กล่าวเปิดประชุม
พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 



 

๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. การรับพนักงานมหาวิทยาลัยโอนย้าย ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ต าแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่  
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2564 โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดรับสมัครต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จ านวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท-เอก สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ  
ผลปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ เนื่องจากมีอาจารย์จากวิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  
แจ้งความประสงค์จะขอโอนย้ายสังกัดจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มายัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดให้ความเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวโอนย้ายได้ตามความประสงค์  
แลกกับอัตราต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะฯ ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ด้วยบุคลากรรายดังกล่าว  
มีคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของคณะฯ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ) ซึ่งคณะฯ ขาดแคลน
บุคลากรด้านดังกล่าว คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงขออนุญาตรับโอนย้ายต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) ไปยังมหาวิทยาลัยฯ และ มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง โดยย้ายได้ตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2564 แต่ให้ช่วยราชการที่วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 2. คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการอาหาร
และบริการไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเสนอในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าเดือน กันยายน 2564 นี้ โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ราย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เป็น 
อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
3. การด าเนินงานสหกิจศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้

การบริหารจัดการการเรียนการสอนสหกิจศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนักศึกษาต้องเรียนสหกิจศึกษา
ภายใต้การด าเนินงานของคณะฯ ท าให้คณะฯ ต้องด าเนินการจัดสรรงบประมาณส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 10 ,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติ และ  
การผลิตชิ้นงาน โดยผู้จัดการรายวิชาได้ด าเนินการส ารวจรายการวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนและ
เสนอขออนุมัติงบประมาณจากคณะฯ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ
ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
   มติที่ประชุม รับทราบ 



 

๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 
ตามที่หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ด าเนินการ

จัดท าเอกสารเพื่อขอปรับปรุงหลักสูตร โดยเปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร และ
ได้ด าเนินการตามแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรมาเป็นล าดับๆ จนมาถึงขั้นตอนการน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ซึ่งได้น าเสนอในขั้นตอนดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง และยังไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ 
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะประเด็นสถานประกอบการที่คณะฯ มีแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน ขอให้เร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน โดยการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน และการท าข้อตกลง MOU ในขั้นตอนต่อไป รวมทั้งการจัดแผนการเรียนที่แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง  
ให้ด าเนินการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งทางคณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลไปยังหลักสูตรเพ่ือเร่งด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.1.2 การขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตร วท.บ. การจัดการอาหารและบริการ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
                             ด้วย ดร.สุธาสินี ทองนอก หัวหน้าหลักสูตร วท.บ. การจัดการอาหารและบริกา ร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตร ด้วยมีภาระ
จ าเป็นต้องเตรียมหลักฐานในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่จะครบระยะเวลา
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 3 ปี ภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยคณะฯ มีแผนการบริหารจัดการด้วยการ
เกลี่ยงานไปยังบุคลากรในหลักสูตรให้ช่วยกันรับผิดชอบ และหลังการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรผ่านสภาวิชาการฯ อนุมัติแล้ว จะมีการจัดประชุมเพ่ือมอบหมายงานที่มีความชัดเจนอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.1.3 การบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนเนื่องจากอาการป่วย 

ตามที่คุณวรณัน  เกิดสุวรรณ มีอาการป่วยเรื้อรัง ด้วยโรคตาอักเสบ โดยมีระยะเวลา
การลางานรวม 110 วัน และรอบการประเมิน 1/2564 ที่ผ่านมา มีผลคะแนนประเมิน 36 คะแนน ซึ่งถือได้
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และในรอบการประเมินปัจจุบัน  พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าว 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หากเข้าสู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์   
เป็นครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ จะใช้มาตรการให้พนักงานมหาวิทยาลัยถูกเลิกจ้าง โดยไม่มีค่าตอบแทนชดเชย  
แต่หากหน่วยงานให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการด้วยอาการไม่สบาย พนักงานมหาวิทยาลัย 
รายดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นทางออกที่ ดีกว่า คณะฯ จึงประชุม
ผู้บริหารและปรึกษาผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย 
ราย คุณวรณัน เกิดสุวรรณ  ออกจากราชการ อีกทั้งยังได้ประสานงานไปยังพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าว
เพ่ือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอาการไม่สบายแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.1.4 การปรับเกณฑ์การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามที่กองบริหารงานบุคคล แจ้งให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  ส าหรับผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน โดยก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการรวบรวมประเด็นความเห็นการก าหนดตัวชี้วัดและ



 

๔ 
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสรุปประเด็นการปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน โดยทาง 
กบค. จะด าเนินการน าข้อมูลเข้าคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ฯ และจะปรับเกณฑ์ส าหรับรอบการประเมิน 
1/2565 เป็นต้นไป  ส าหรับรอบการประเมิน 2/2564 ยังคงใช้ เกณฑ์การประเมินเดิมที่ได้จัดท าข้อตกลงไป
แล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.1.5 การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร (Master Plan) พ.ศ. 2565-2569 

ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร (Master Plan)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2565-2569 เพ่ือให้คณะฯ มีทิศทางการท างานและเป้าหมายที่มีความชัดเจน 
สามารถขับเคลื่อนการท างานเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยก าหนดน าเสนอข้อมูลต่อตัวแทนคณะกรรมการฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนพัฒนาองค์กร ทางคณะฯ ขอให้หัวหน้าแผนงานย่อยด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม
ให้มีความชัดเจนมากข้ึนก่อนการน าเสนอ เช่น รูปแบบกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยก าหนดส่งข้อมูลมายังคณบดี 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยในวันน าเสนอข้อมูล หัวหน้าแผนงานย่อยสามารถอธิบายเพิ่มเติม
ได้ในกรณีที่ตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นสงสัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 เรื่องท่ีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ไม่มี 

 มติที่ประชุม ที่รับทราบ 
 
 4.3 เรื่องท่ีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.4 เรื่องท่ีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

4.4.1 ผลการส ารวจปัญหาของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการส ารวจปัญหาของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
 

ผลการส ารวจปญหหาของนักศึกษาท่ีไ้้รับผลกระทบจากโรคติ้เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
นักศึกษาท้ังหม้ 113 คน 

   

 
นักศึกษาตอบค าถาม 107 คน (คิดเป็น ร้อยละ 94.7) 

 
ติ้ต่อไม่ไ้้  6 คน (คิดเป็น ร้อยละ 5.3) 

ที ่ ปญหหา้้านต่างๆ 
ไม่มีปญหหา  มีปญหหา  

หมายเหตุ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 ปัญหาด้านรายได ้
หรือเศรษฐกิจของ
ครอบครัว (ถ้ามี) 

42 39.3 65 60.7 1. ปัญหาเรื่องรายได้ครอบครัวลดลง
เนื่องจากสถานการณ์โควดิ  
2. บิดามารดาตกงาน  

2 ปัญหาด้านอาชีพของ
ผู้ปกครอง หรือคนใน
ครอบครัว (ถ้ามี) 

60 56.1 47 43.9 1. ผู้ปกครองต้องหยุดงาาน เช่น อาชีพ
ค้าขายในตลาด 
2. ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ า 

3 ปัญหาด้าน
แหล่งข้อมูลอาชีพ 
หรืออาชีพเสรมิ (ถ้ามี) 

94 87.9 13 12.1 1. ร้านท่ี นศ.ท างานเสริมถูกสั่งปดิ เพราะโค
วิด 
2. ไม่ทราบแหล่งข้อมูลอาชีพเสรมิ  

4 ปัญหาด้านอุปกรณ์
การเรยีน (ถ้ามี) 

65 60.7 42 39.3 1. อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ เช่นโทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร ์อินเตอร์เน็ตเพราะตอ้งจ่าย
ค่าเน็ตทุกเดือน (มรีาคาแพง) 
2. การปริ้นงานต่างๆ ต้องหรือท างานส่ง
อาจารย์ต่างๆ ต้องใช้เงินมากข้ึนท าให้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

5 ปัญหาด้านปริมาณ
งานท่ีได้รับมอบหมาย
จากการเรียนออนไลน ์
(ถ้ามี) 

69 64.5 38 35.5 1. งานบางวิชาใช้เงินในการท า บางวิชาก็ให้ 
1 งาน เเต่ก็ให้ทุกวิชา ตารางเรียนก็ติดกัน 
ควรท าตารางเรียนใหด้ีกว่านี ้ให้ตรงกับ
อาจารยผ์ู้สอนหรือเพื่อนช้ันปีอ่ืน บางคนเรียน
จนเวลาพักเพราะตารางเรยีนมันชนกัน ควรมี
เวลาให้ น.ศ. พักบ้าง                                       
2. บางวิชาต้องท าในคอมพิวเตอร์เช่นท าพาว
เวอร์พ้อยในการน าเสนอ เพราะร้านคอมปิด
เลยไมไ่ด้ส่งหรือท าไม่ทัน เลยขออนุญาต
อาจารยผ์ู้สอนเขียนแทน 

6 ปัญหาด้านช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารระหว่าง
มหาวิทยาลยัและ
นักศึกษา (ถ้ามี) 

97 90.7 10 9.3 1. ความล้าช้าของข่าวที่ส่งถึงนักศึกษา ควรมี
การแจ้งนักศึกษาก่อนล่วงหน้า 3 วัน ถึง 1 
สัปดาห ์

  
 
 

           



 

๖ 
 

ที ่ ปญหหา้้านต่างๆ 
ไม่มีปญหหา  มีปญหหา  

หมายเหตุ 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
7 ปัญหาด้านการ

ด าเนินการส าหรับการ
ฝกึงานของนักศึกษา 
(ถ้ามี) 

96 89.7 11 10.3 1. สถานประกอบการณ์ปิดหรืองดการรับเข้า
ฝึกงาน               
2. มีการเข็มงวดเรื่องมาตรการโควิดเข็มจึงท า
ให้หาท่ีฝึกงานยากขึ้น 

8 ปัญหาด้านการเข้าถึง
แหล่งทุนการศึกษา 
(ถ้ามี) 

101 94.4 6 5.6 อยากให้มีฐานข้อมูลแหล่งทุนที่สามารถดู
รายละเอียดข้อมูลไดส้ะดวกต่อการค้นหา 

9 ปัญหาด้านคา่เทอม 
(ถ้ามี) 

81 75.7 26 24.3 1. อยากให้มหาวิทยาลัยคืนเงิน50% ที่จ่าย
ไปหมดแล้ว     
2. ต้องการให้ลดค่าเทอม   
3. หาเงินจ่ายค่าเทอมไม่ทัน เพราะ
สถานการณ์โควดิในตอนนี้ อยากให้ผ่อนช าระ
เป็นงวด ๆ ได ้

10 ปัญหาหรือความ
ต้องการด้านอ่ืนๆ (ถ้า
มี) 

86 80.4 21 19.6 1. ต้องการฉีดวัคซีน อยากให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการให ้ 
2. อยากให้มหาลัยไปประสานงานกับ
เครือข่ายมือถือ(AIS)เพื่อลดค่าอินเตอร์เนต  
3. อยากเรียนใน มหาวิทยาลัย  
4. อยากให้ลดเวลาเรียน เพราะการที่เรียน
หลาย ๆ ช่ัวโมง ท าให้นักศึกษามีภาวะ
ความเครยีด เเละนั่งหน้าจอนานๆท าให้ปวด
ตา เเละปวดหัว 

11 ปัญหาด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
(ถ้ามี) 

82 76.6 25 23.4 1. อินเตอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี  
2. มีแต่มือถือ  
3. ไม่มีโน๊ตบคุ  
4. ร้านคอมพิวเตอร์ปดิ 

12 มีความเสี่ยงเนื่องจาก 36 33.6 71 66.4 1. คนในพ้ืนท่ีติดโควิด  
2. อาชีพค้าขายต้องสัมผัสคนมาก  
3. อยู่ในพ้ืนท่ีสีแดง 

13 สิ่งที่นักศึกษาต้องการ
ให้มหาวิทยาลยั/
คณะฯช่วยเหลือ มี
อะไรบ้าง (เรยีงตาม
ความส าคญัมากไป
น้อย) 

26 24.3 81 75.7 1. ลดค่าเทอม  
2. ลดค่าหอพัก  
3. จัดหา/สนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
4. ให้ทุนการศึกษา  
5. ช่วยด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เช่น
โน๊ตบุ๊ค 

      

(รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2564) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



 

๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

1. การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว  เนื่องจากคณะฯ มีงบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการจ้างบุคลากร 
คณะฯ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับต าแหน่งงานจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

2. การจัดตั้งศูนย์ Bioproduct เพ่ือผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ทางการเกษตร โดยคณะฯ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในการขับเคลื่อนงาน โดยมีแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย เช่น คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการบริหารจัดการให้ศูนย์ดังกล่าวเกิดข้ึนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

3. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการขับเคลื่อนงานด้าน Food Innopolis โดยมีการเชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านดังกล่าว มาให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยลักษณะการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเป็นส่วนงาน
ย่อยในระดับภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการอบรม คณะฯ จึงได้
ส่งชื่อบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือเป็นผู้ประสานงาน จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อมจิต ต์  
แก้วไทย อันเดร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ แก้วอ่อน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิ้ประชุมเวลา 16.31 น. 
 

     

          
 (นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ์)                                                                

           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

                  
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์) 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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